
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑   

วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 เวลา  10.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
-------------------------------------------------------------------------- 

   

ผู้มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ 
3 
4 

นายหวัด 
นายธนวัฒน ์
นายปรีชา 

ด่านกลาง 
จั่นปาน 
ทองประดิษฐ 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 

5 นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
6 นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
7 
8 
9 

นายบุญเกล้า 
นางสาวกรุณา 
นางปวันรัตน์ 

ตั๊งถาวรการ 
สร้อยสง 
รอดพ้น 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 

10 
11 

นายนิยม 
นายชาญชัย 

อ่ิมอาบ 
ทองไทย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 

12 
13 

นายมานัต 
นายกอบชัย 

พูลเพิ่ม 
บานแย้ม 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 

14 
15 

นายณรงค์เดช 
นายเอกชัย 

อินมี 
เจิมสุวรรณ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 

16 
17 

นางสาวพรทิพ 
นางปรางทิพย์ 

อุทัยธรรม 
พรหมเชื้อ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 11 

18 
19 

นายบุญอ้าย 
นางสาวเรณู 

ทรัพย์มา 
ฤทธิ์มาก 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 12 

20 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
21 
22 

นายสายชล 
นายสุดจริต 

บุบผา 
กลิ่นอยู่ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑5 

23 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑                                                                                                                 ๒ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1      นายช ู    เรืองดี          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 2 
2      นายสงัด    กลิ่นสุคนธ์         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
๓      นายอภิชาติ               ชลูขันธ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
๔      นายด ารงค์   ปุยอรุณ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 
๕      นางพงศธร   จันร์ศิริ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
6      นายบญุสบื   ดิษฐทองค า             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑4 
7      นางปราณ ี             พานพว่ง                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 16        
8      นายภมร                อยู่เย็น                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 

3 
นายวันเพ็ญ 
นางจุรินทร์ 

เรืองโรจน์ 
ข าผุด 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

5 นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด  
6 นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 

7 

8 
นายรัชพล 
นางสาววิจิตรา 

เสือสอาด 
ฉิ่งเล็ก 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

9 
10 

นายพงศ์ศักดิ์ 
นางสาวนาถนภา 

นาคโต 
กอบวิยะกรณ์ 

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
นักทรัพยากรบุคคล 

11 
12 

นางสาวปนัดดา 
นางสาวกนกพัชร 

ศันเสนียกุล 
บ่อน้อย 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักพัฒนาชุมชุม 

13 
14 

นางสาวทับทิม 
นางสาวศุภิสรา 

แสงงาม 
สิงหเสนา 

นักจัดการงานทั่วไป 
นิติกร 

15 นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
16 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
18 
๑๙ 

นางสาวเกตน์นิภา 
นางสาวอรอุมา 

กลิ่นอุบล 
สังข์เพ่ิม 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖๑  



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑                                                                                                                 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
 
 
ประธาน 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
นายรัชพล เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟสี่ปี (ปี 2561 -2564)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6)   
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล          
หินเหล็กไฟสี่ปี (ปี 2561 -2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๖ ) นั้น ในการนี้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ประกาศใช้แผนฯ ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 
รับทราบ 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.256๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ไม่มีผู้ไดขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยให้การรับรองรายงานการประชุม 
กระทู้ถาม 
-ไม่มี -  

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

-ไม่มี- 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543)   
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
มอบหมายผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 
กองช่าง มีรายการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 

 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณหลัง
โอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี
มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง 

ค่าที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 
 
 
 

 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
 
 

 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย
พรสวรรค์ หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตะเภา 
 

900,000 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 

 
 

350,000 
 
 
 

 

 

 
 

- 
 
 
 

 
 
 

 

0 

 
 
 
 
 

 

1. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม ่
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุง
และซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบา้นวังโบสก์ –



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑                                                                                                                 ๔ 
 

ค่าที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 
 
 

 
ค่าที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 
 
 
 

 

ค่าที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 
 
 

 
 

 
ค่าที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 
 

 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 

 
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
 
 

 
 
 
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเจริญ 
หมู่ที่ 15 บา้น
หนองขอนเหนือ 
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คลส.
ซอยปาริฉัตร หมู่
ที่ 14 บา้นหนอง
สมอ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต
ซอย หน้าวัดนิโคร
ธาราม-สวนสัตว ์
หมู่ที่ 10 บา้น
หนองขอนใต้ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต
ซอย 

659,500 
 
 
 

 
929,000 

 
 
 
 

 
822,600 

 
 
 
 
 
 
 

747,400 
 
 

205,500 
 

 
 
 

249,000 
 
 

 
 

 
166,600 

 
 
 
 
 
 
 

10,400 
 
 

205,500 
 

 

 

 

 
 
 

249,000 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

166,600 

 
 
 

 
 
 
 

8,900 
 
 

- 
 
 
 

 

 
 

- 
 
 
 
 

 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

0 
 
 

 
 
 

 

0 
 
 
 
 

 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 

หนองเหียง ผิวจราจรกว้าง 7.00 
เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ 
590 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกวา่ 4,130 
ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รายการที่ 1 หนา้ 10  
จ านวน 980,000.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมโอนลด 980,000 -   
 

 
 

ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ 
 
 
 
ประธาน 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 
ประธาน 
นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
ประธาน 
 
นางสาวศุภิสรา สิงหเสนา 
นิติกร 

มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย โดยโอนไปตั้งรายการใหม่ เป็นค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
จ านวน  1 รายการ ตามที่เสนอ  

ญัตติอื่นๆ / เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 ติดตามผลการด าเนินการจากกระทู้ถามในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
     (1) กรณีก่อสร้างถนนสาธารณะบริเวณท่ีเลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 12 
ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต. หินเหล็กไฟ แจ้งผลการด าเนินการต่อที่ประชุม 
กรณีก่อสร้างถนนสาธารณะบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 12  ได้
สอบถามกองช่างแจ้งว่าได้ประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยจะเข้าด าเนินการประมาณเดือนหน้า 
(กันยายน) เมื่อผู้รับเหมาเข้าด าเนินการ ขอให้แจ้งสมาชิก และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ขอติดตามความคืบหน้าเรื่องสอบเขตล าห้วย หมู่ที่ 9  
เรื่องสอบเขตล าห้วยหมู่ที่ 9 ทางส านักงานที่ดินได้ส่งเอกสารแนวเขตมาให้กับทางนิติกรแล้ว 
ว่าส่วนไหนเป็นล าห้วย หรือส่วนที่เป็นการทับถมของดิน 
ขอให้นิติกรช่วยด าเนินการเร่งด่วนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เพ่ือให้เป็นล าห้วยเหมือนเดิมใน
อดีต อยากทราบว่าจะใช้วิธีท าหนังสือแย้งกับที่ดินอย่างไร หรือได้เตรียมแนวทางไว้อย่างไร 
หลังจากประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้ท าหนังสือแจ้งที่ดินแล้ว ส าหรั บ
หลักฐานของชั้นดินจากกรมทรัพยากรนั้น ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าทดสอบชั้นดินเพ่ือ
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นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
นางสาวศุภิสรา สิงหเสนา 
นิติกร 
นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 
ประธาน 
นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
นางสาวศุภิสรา สิงหเสนา 
นิติกร 
นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
นายสายชล บุบผา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
นางปวันรัตน์  รอดพ้น 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
นางสาวศุภิสรา สิงหเสนา 
นิติกร 
นายหวัด ด่านกลาง 
(รองประธานสภาฯ) 
นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 
 
ประธาน 
 
นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 

ประกอบการพิจารณาว่าดินทับถมนั้นมาจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ การ
พิสูจน์จากข้อเท็จจริง ข้าพเจ้าได้สอบถามอัยการทราบว่าการเปลี่ยนทางน้ าอาจท าให้เกิดที่งอก
ได้ ซึ่งถ้าใช้หลักฐานจากบุคคลเป็นพยานก็จะใช้เป็นอีกแนวทางหนึ่ง 
ขอให้นิติกรร่วมเป็นพยานด้วย ประกอบกับเอกสาร หลักฐานยืนยัน เห็นควรช่วยกันปกป้อง
ทรัพย์สินสมบัติของหลวง ขอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการอย่างเต็มที่ 
ได้ท าหนังสือแจ้งไปที่กรมทรัพยากรธรณีแล้ว  
 
เห็นควรเร่งด าเนินการ มิฉะนั้นอาจเป็นการละเว้นหน้าที่ 
 
ขอฝากหัวหน้าส านักปลัดในเรื่องนี้ 
อยากทราบว่า กรณี อบต. ท าถนนบุกรุกท่ีดินนั้นจะมีผลเป็นอย่างไร 
 
กรณี อบต. ท าถนนเข้าที่ของชาวบ้าน อบต. มีความผิด รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการรับผิด 
เหตุผลที่สอบถามเพราะจะท าให้สมาชิก อบต. ทราบว่าเราอาจท าผิดได้ ดังนั้นให้ควรพึงระวัง
ในกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันท า ในระหว่างด าเนินการ 
ขอเสนอเรื่องท าหนังสือยินยอมให้เจ้าของที่ดินยินยอม ซึ่งเมื่อก่อนเห็นมีแต่ปัจจุบันไม่มีการท า 
ขอฝากให้ท าหนังสือยินยอมเพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดได้เช่นกรณีนี้ 
ด้วยหมู่ที่ 5 พบปัญหาว่าเจ้าของที่ดินรายเดิมยินยอมให้ท า แต่เจ้าของที่ดินรายใหม่ไม่ยอม  
 
กรณีท าเป็นหนังสือยินยอมให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วก็จะตกเป็นสมบัติของแผ่นดิน ซึ่ง
เป็นการให้โดยปริยาย ไม่สามารถเรียกคืนได้ 
ขอยกตัวอย่าง กรณีท าถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 ได้ท าเข้าท่ีชาวบ้านเพราะมีพุ่มไม้อยู่ จึงใช้วิธีไกล่
เกลี่ยกับเจ้าของที่ดิน ให้ยินยอมให้เป็นทางสาธารณะ 
มีความเห็นว่าในเวลาท าประชาคม สมาชิก อบต. นั้นทราบว่าถนนเส้นไหนที่มีปัญหา ควรท า
หนังสือข้อตกลงระหว่าง อบต. กับชาวบ้าน ว่าอนุญาตให้ท าถนนเส้นนี้ และเมื่อท าการส ารวจ
ควรถ่ายรูปภาพไว้เป็นหลักฐาน หรือขอเชิญเจ้าของที่ดินมาประชุมร่วมหาแนวทางแก้ไข   
ขอให้ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ใช้เป็นแนวทางในการท างบประมาณใน
ครั้งต่อไป 
การท าหนังสือให้ความยินยอม นั้น ยึดหลักได้ดังนี้ กรณีที่มีพืชผล ทรัพย์สินข้างเคียงลุกล้ าเข้า
เขตทาง สาธารณะนั้นเราสามารถด าเนินการได้ ถ้าเป็นการอุทิศโดยการให้ เช่น ตัดถนนให้เป็น
เส้นตรง ส่วนกรณีของสมาชิกหมู่ที่ 5 นั้นเจ้าของรายใหม่อ้างว่าไม่ทราบเรื่องไม่ได้ต้องยึดตาม
หลักฐานว่าอุทิศให้หรือให้ความยินยอม  
ขอสรุปเรื่องเขตทางสาธารณะ กรณีที่เป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจร ไป-มา เป็นประจ ามาเป็น
ระยะเวลานานกว่า ๑๐ ปีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ถือได้ว่าเป็นทางสาธารณะโดยปริยาย พิสูจน์ได้
จากภาพถ่ายทางอากาศ พยานแวดล้อม/พยานบุคคลที่เป็นคนเก่าแก่ หรือใช้ถนนเส้นทาง
ดังกล่าว ในกรณีของหมู่ที่  14 หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นเส้นทางที่ใช้มาโดยตลอด
ระยะเวลากว่า 10 ปีขึ้นไป ทาง อบต. ทราบหรือไม่ว่าเสาที่ปักตรงกลางถนนนั้นให้ท าหนังสือ
แจ้งไปยังเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งการออกรังวัดไม่ใช่แนวทางแก้ไข เพราะว่าประชาชนใช้เส้นทาง
นี้มาโดยตลอดไม่มีการปิดก้ัน ให้ใช้วิธีไกล่เกลี่ยก่อน ถ้าทราบว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และ
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ประธาน 
 
นายสายชล บุบผา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
ประธาน 
นายจักริน พ่วงดี 
 
ประธาน 
 
นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 
ประธาน 
นายสายชล บุบผา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
นายหวัด ด่านกลาง 
(รองประธานสภาฯ) 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้นายกท าหนังสือแจ้งให้รื้อถอน ถ้าไม่ด าเนินการก็จะด าเนินการทางคดีต่อไป 
- ตามที่ นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิก หมู่ที่ 4 ตั้งกระทู้ถามไว้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2561 ถึงความคืบหน้าในการจัดท าแผนที่ภาษีฯ  จึงขอเรียนว่าถ้าไม่มีแผนที่ภาษีการท า
ทะเบียนทางสาธารณประโยชน์ทุกหมู่บ้านนั้นจ าเป็นต้องมีเป็นไปตามระเบียบซึ่งให้จัดท าโดย
กองช่าง ทั้งนี้ 1) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการในการป้องกัน คุ้มครอง ดูแล รักษา การบุกรุกทาง
สาธารณะ 2) ได้ทราบขอบเขตทางสาธารณะ 3) ใช้ประโยชน์ในการน าไปสู่แนวทางพัฒนา ซึ่ง
ปลัดได้เคยเรียนในที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 แล้ว ซึ่งระวางของต าบลหินเหล็กไฟ
มีอยู่ในรูปแบบของไฟล์ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ 100% โดยขอจากส านักงานที่ดิน
มาประกอบ 
- จากปัญหาดังกล่าว ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเราถูกต้องให้แจ้งด าเนินคดีว่าเขาได้ปิดกั้นทาง
สาธารณะให้ด าเนินการทางกฎหมาย ถ้าหากละเลย เห็นควรเสนอให้ผู้บริหารด าเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การข้ึนทะเบียนทางสาธารณะนั้น เป็นการป้องกันปัญหาอีกทางหนึ่งซึ่งทุกหมู่ยังไม่ได้ 100% 
จึงขอฝากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ขอขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟที่ให้ความชัดเจน โดยจะน าไป
ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านและด าเนินการตามค าแนะน า 
แจ้งเรื่องห้องน้ าของ อบต. ที่ไม่สามารถใช้งานได้ เห็นว่าสร้างใหม่แล้วก็ยังไม่เป็นประโยชน์ 
ขอให้หาแนวทางแก้ไข 
ขอฝากหัวหน้าส านักปลัดเรื่องห้องน้ า 
เนื่องจากห้องน้ าของ อบต. ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งได้มีแนวทางที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จใน
งบประมาณนี้ 
แจ้งส่วนราชการที่เก่ียวของในการเตรียมการท างบประมาณ ขอให้เตรียมการล่วงหน้า และขอ
เสนอให้ท่านสมาชิกพิจารณาเส้นทางหลักๆ ที่ใช้เป็นส่วนรวม ส าหรับเงินเหลือจ่าย 
ขอเสนอ จัดซื้อรถกระเช้า เพราะพบปัญหาบ่อย มีเรื่องร้องเรียนบ่อย  
 
โครงการที่เลือกต้องมีอยู่ในแผนด้วย เพราะมีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา  
เห็นด้วยเรื่องซื้อรถกระเช้า และก่อสร้างถนนเส้นทางหลัก เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 
ขอความชัดเจนโครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ว่าได้ประมาณราคาสิ้นสุดแล้ว
หรือไม่ เพราะใช้งบประมาณมาก อยากทราบข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นปัญหา 
มีความเห็นว่าโครงการก่อสร้างถนน 2 เส้นนี้ เป็นเส้นหลัก มีประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในการ
สัญจรเป็นจ านวนมาก และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เกี่ยวกับการได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการในพ้ืนที่ ดังนี้ 

๑) อบต. ได้รับงบประมาณจากไทยนิยมยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561 ก่อสร้างถนน คสล.     
หมู่ที่ ๙ จ านวน 280,000.-บาท 

๒) งบประมาณจาก อบจ. ถนนเส้นหนองเสือด า-หนองคร้า ปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 4 
ล้านบาท   

๓) งบประมาณจาก อบจ. เส้นเขื่อนยายลาว-หนองคร้า ปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 3 ล้าน
บาท 
จึงขอขอบคุณกองช่างที่ท าเอกสารเสนอเรื่องได้ทันเวลา 
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นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
ประธาน 
นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 
ประธาน 
ที่ประชุม 

ขอฝากเรื่องถนนหน้าทางเข้า อบต.  ให้ขยายเส้นทางให้กว้าง ชัดเจน และเรื่องน้ าท่วมขัง 
 
เห็นควรเปลี่ยนป้ายด้านหน้า อบต. ได้ปรึกษากับหัวหน้าส านักปลัดไว้ ซึ่งต้องตรวจสอบ
งบประมาณอีกที และขอฝากหัวหน้าส านักปลัดช่วยดูเรื่องไฟฟ้าบริเวณหน้า อบต. 
ขอขอบคุณสมาชิก อบต. ที่มองในภาพรวมในการแก้ไขปัญหา 
เรื่องเช่าพ้ืนที่ป่าเขตต าบลหินเหล็กไฟ อยากให้ อบต. ด าเนินการเอง ให้ด าเนินการต่อเพราะ
เป็นประโยชน์แก่ อบต. 
ส าหรับเรื่องเช่าพ้ืนที่ป่าที่ อบต. เคยยื่นค าขอไปเมื่อปี 2557 นั้น จะให้ให้นิติกรเสนอเรื่องไป
ใหม่ที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 
เห็นควรว่ามีการด าเนินการไปเรื่อยๆ เพราะงบประมาณไม่สามารถเปรียบเทียบกับเอกชนได้ 
โดยท าหนังสือขออนุญาตอาจจะได้บางส่วนก็เป็นไปได้ 
ทุกอย่างต้องมีการด าเนินการไปตามข้ันตอน โดยค านึงถึงประโยชน์ของคนในท้องถิ่น 
รับทราบ 

ประธาน 
ที่ประชุม 
ประธาน 

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ไม่มี 
กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปิดประชุม เวลา 12.35 น. 

ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางจิราพร  รอดภัย) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายณรงค์เดช  อินมี) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสายชล  บุบผา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางปราณี  พานพ่วง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
    

     ลงชื่อ  
      (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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